
ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำมะเขือ 
สมัยประชุมสำมัญท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น..   
ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลนำมะเขือ 

 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายลพิน  การรักษ์ ประธานสภาเทศบาล ลพิน  การรักษ์  
๒ นายเฮียง  นาทันลิ รองประธานสภาเทศบาล เฮียง  นาทันลิ  
๓ นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พรอ านวย  ไกยะแสง  
๔ นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชูถิ่น  จ าเริญเจือ  
๕ นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นิตยา  ตาวะสี  
๖ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  
๗ นางจันที  ทองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จันที  ทองสวัสดิ์  
๘ นายชัยณรงค์  อุทุมทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   ชัยณรงค์  อุทุมทอง  
๙ นายรักสินธ์  เขาเขจร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   รักสินธ์  เขาเขจร  

๑๐ นายจรูญ  ณ สาโรจ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรูญ  ณ สาโรจ ์  
11 นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ บุญจันทร์  ไร่รัตน์  
12 นายยุคชัย  ไชยค ามี เลขานุการสภาเทศบาล ยุคชัย  ไชยค ามี  

 
 

ผู้ไม่มำประชุม     - นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ลาป่วย 
 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์ นายกเทศมนตรี สมประสงค์  สุพัฒนาพงศ ์  
๒ นายสมชาย  เหล่ามูล รองนายกเทศมนตรี สมชาย  เหล่ามูล  
๓ นายเรืองศิลป์  กุค า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เรืองศิลป์  กุค า  
๔ นางเพชรา  ภูจิตทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี เพชรา  ภูจิตทอง  
๕ นายประยูร  โปสาวาท รองนายกเทศมนตรี ประยูร  โปสาวาท  
6 นายสมควร  การรักษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สมควร  การรักษ์  
7 นางเพลินพิศ  ค าบุดดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 เพลินพิศ  ค าบุดดี  
8 นางปารัชญ์  ช่วยพันธ์ ประชาชน ปารัชญ์  ช่วยพันธ ์  
9 นางยอดพรม  คะกิจ ประชาชน ยอดพรม  คะกิจ  

10 นางเดือนฉาย  สารบุญ ประชาชน เดือนฉาย  สารบุญ  
11 ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ ประชาชน เรืองรอง  คะกิจ  
12 นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา ประชาชน เจียมศักดิ์  เทวิญญา  
13 นางสาวพิมพ์รัก  เขาเขจร ประชาชน พิมพ์รัก  เขาเขจร  

 
 
 



ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำมะเขือ 
สมัยประชุมสำมัญท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖3  เวลำ ๐๙.๓๐ น.   
ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลนำมะเขือ 

………………………………… 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ระเบียบวำระท่ี  ๑      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือขอลาป่วย คือ  นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว   สมาชิกสภา 
(ประธานสภาฯ )         เทศบาล เขต ๑ และได้รับหนังสือจากประชาชนขอเข้าร่วมรับฟังการประชุม กระผมได้พิจาณาแล้ว 
                   เห็นว่าควรอนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง ขออนุญาตประธานสภาเทศบาลไลน์สดในการประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน  
(สท.เขต 1) 
นายลพิน  การรักษ์     เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันเห็นควรอนุญาตให้ไลน์สดได้แต่ควรจะอยู่ในขอบเขตของการประชุม 
(ประธานสภาฯ )        ขอเชิญ นายรักสินธ์  เขาเขจร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อภิปราย 
นายรักสินธ์  เขาเขจร  ขอขอบคุณประธานสภาเทศบาลที่อนุญาตให้ไลน์สดการประชุมในครั้งนี้ตามที่ร้องขอ แต่ก็ไม่ใช่ว่า 
(สท.เขต 1)              จะใชแ้ต่โทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้ใช้โทรศัพท์ของส านักงานหรือพนักงานเทศบาลในการ 

       ไลน์สดในครั้งนี้ด้วย 
นายลพิน  การรักษ์     การไลน์สดการประชุมนั้น เนื่องจากไม่ได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ จึงไม่ให้เจ้าหน้าที่ไลน์สด ใน 
(ประธานสภาฯ )        ส่วนผูเ้ข้าร่วมประชุมจะด าเนินการก็อนุญาต 
           
ระเบียบวำระท่ี  ๒       เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
นายลพิน  การรักษ์       ขอให้สมาชิกได้พิจารณารายงานการประชุมที่แจกให้ทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ )          แก้ไขหรือไม่ 
ที่ประชุม           ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์       ขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(ประธานสภาฯ )           
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ระเบียบวำระท่ี ๓      เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
นายลพิน  การรักษ์     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา คือ 
(ประธานสภาฯ )       ๓.๑  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖3 และวันเริ่มสมัยประชุมสมัย 

   สามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 
       ๓.2  เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   

    (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) 
   ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงเรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายยุคชัย  ไชยค ามี    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 3.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖3 และวัน 
(เลขานุการสภาฯ)       เริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 ต้องเรียนว่า เนื่องจากสถานการณ์การ 
                   ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไวรัสโควิด - 19 ระบาดรุนแรง 
                   ทั่วโลก ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้รับเชื้อ รัฐบาลโดย  
                            พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว 
                            ราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 

             



   -2- 
 

                       ไวรัสโคโรนาดังกล่าว สภาเทศบาลต าบลนามะเขือ จึงขอแจ้งงดประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี 
                          พ.ศ.๒๕๖3 ซ่ึงจากการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัยประชุม 

                สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
   สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

- สมัยสำมัญที่ ๒    เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒    มีก าหนด ๓๐ วัน   
- สมัยสำมัญที่ ๓    เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒    มีก าหนด ๓๐ วัน   
- สมัยสำมัญที่ ๔    เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒    มีก าหนด ๓๐ วัน   

สมัยสำมัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ มีก าหนด       
       ๓๐ วัน   
             ขอให้สมาชิกพิจารณาว่าจะก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเหมือนเดิมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม          ขอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือในช่วงเวลาเดิม 
นายลพิน  การรักษ์  ขอมติจากท่ีประชุมในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 และวันเริ่มสมัยประชุม 
(ประธานสภาฯ )     สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้ 
   สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖3 

- สมัยสำมัญที่ ๒    เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖3    มีก าหนด ๓๐ วัน   
- สมัยสำมัญที่ ๓    เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖3    มีก าหนด ๓๐ วัน   
- สมัยสำมัญที่ ๔    เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖3    มีก าหนด ๓๐ วัน   

สมัยสำมัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖4 มีก าหนด       
       ๓๐ วัน   
ที่ประชุม     มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 และวันเริ่มสมัยประชุมสมัย 

    สามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 ดังกล่าวขา้งต้น 
        วำระ ขั้นรับหลักกำร 
นายลพิน  การรักษ์   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 3.2 การพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ )      ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4  ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงการขั้นตอนต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยค ามี  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 3.2 คือ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
(เลขานุการสภาฯ)     ๒๕๖4 ขอแจ้งล าดับการในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติอีกครั้งว่ามีการพิจารณา  ๓ วาระ ดังนี้ 
                 ๑.  วาระรับหลักการ 
                 ๒.  วาระการแปรญัตติ 

๓. วาระตราเป็นเทศบัญญัติ 
                    วันนี้จะด าเนินการ ๑ วาระ คือ วาระรับหลักการ พอเสร็จเรียบร้อย จะเป็นวาระการ 
                แปรญัตติ ก่อนการแปรญัตติ ประธานจะขอมติจากที่ประชุมเพ่ือให้สมาชิกเสนอจ านวน 
            คณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวาระนี้ ต้องรอเว้นระยะรอรับ 
                              หนังสือแปรญัตติ จ านวน ๒๔ ชั่วโมงก่อน ขอเชิญประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรี 
            ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4                            
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลนามะเขือเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
(ประธานสภาฯ )        ๒๕๖4  
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4  ขอชี้แจงสถานะการ 
นายกเทศมนตรี          เงินการคลัง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖3 
          1. สถานะการคลัง 
                      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
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                 1.1.๑  เงินฝากธนาคาร  จ านวน 13,653,450.44 บาท   
                     1.1.2 เงินสะสม จ านวน  12,843,693.03  บาท  
                 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 4,888,693.03 บาท 
                     1.1.4 รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ 149,100 บาท 
                  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 12,497,194.50  บาท 
                   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563  
               (1) รายรับจริง จ านวน 38,933,074.80 บาท ประกอบด้วย 
                    หมวดภาษีอากร 5,700 บาท 
                    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   58,754.40 บาท 
                    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    67,303.14 บาท 
                    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  206,716 บาท 
                    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  56,630 บาท 
                    หมวดภาษีจัดสรร     16,006,142.26 บาท 
                    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  22,531,829 บาท 
              (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 57,304 บาท 
                  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 37,429,624.31 บาท ประกอบด้วย 
                    งบกลาง   11,008,509.98  บาท 
                    งบบุคลากร  14,754,585  บาท 
                    งบด าเนินงาน  6,280,489.33 บาท 
                    งบลงทุน  3,496,100 บาท 
                    งบเงินอุดหนุน  1,889,940 บาท 
              (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  57,304 บาท 
              (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  644,440 บาท 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งงบประมาณไว้ 48,200,000 บาท ขณะนี้ได้รับงบประมาณ 
                   จ านวน 38,933,074.80 บาท งบประมาณยังไม่ถึงจากท่ีตั้งไว้ จ านวน 9,266,925.20 บาท 
                   ซึ่งคาดว่างบประมาณในปีจะเข้ามาไม่ถึงจากท่ีตั้งไว้ เนื่องการการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
                   กระทบด้านเศรษฐกิจ จึงมีผลท าให้รัฐบาลอุดหนุนมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยลง ท าให้ 
                   บางโครงการอาจไม่ได้ด าเนินการ 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตั้งงบประมาณรายรับไว้  ๔9,36๐,๐๐๐ บาท โดยอ้างอิงจาก  
           การประมาณ ปี พ.ศ.2563 ประมาณการแยกเป็นรายได้จัดเก็บเอง 663,700 บาท  รายได้ที่รัฐ
จัดสรร จ านวน 
           18,480,000 บาท และรายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ จ านวน 30,216,300 บาท ส่วนรายจ่ายตั้ง 
           งบประมาณไว้ ๔9,36๐,๐๐๐ บาท เท่ากัน แยกตามงบประมาณ ดังนี้ 
              ๑.  งบกลาง เช่น เงนิส ารองจ่าย เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ จ านวน 13,747,874  บาท 
                  ๒.  งบบุคลากร เช่น เงินเดือนฝ่ายการเมือง เงินเดือนฝ่ายประจ า  จ านวน 19,983,620 บาท 
              ๓.  งบด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จ านวน  9,590,606  บาท 
              ๔.  งบลงทุน เช่น โครงการก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนน  จ านวน  3,560,900  บาท 
              ๕.  งบรายจ่ายอื่น     จ านวน               ๐  บาท 
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              ๖.  งบเงินอุดหนุน เช่น อุดหนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน งานประเพณี  จ านวน 
                   2,477,000 บาท 
          แยกงบประมาณเป็นด้าน จ านวน ๔ ด้าน ดังนี้ 
              ๑.  ด้านบริหารงานทั่วไป  

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป    จ านวน  ๑๓,458,156 บาท 
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน       ๕65,๐๐๐ บาท 

              ๒.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
๒.๑ แผนงานการศึกษา    จ านวน  11,141,770 บาท 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข    จ านวน    2,498,400 บาท 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์    จ านวน       ๓8๐,๐๐๐ บาท 
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน    6,882,800 บาท 
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน         6๐,๐๐๐ บาท 
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       จ านวน      539,๐๐๐ บาท 

               ๓. ด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ แผนงานการเกษตร    จ านวน         ๑๕,๐๐๐ บาท 
๓.๒ แผนงานการพาณิชย์    จ านวน         72,๐๐๐ บาท 

               ๔. ด้านการด าเงินงานอ่ืน 
๔.๑  แผนงานงบกลาง    จ านวน  13,747,874 บาท 

               ในปีงบประมาณนี้ งบลงทุน ด้านการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
            ซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ หนองค าม่วง หนองบะยาว ปรับปรุง 
                 หอประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ ปรับปรุงห้องเก็บของเทศบาลต าบลนามะเขือ รวมทั้งสิ้น  
                 3,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามค าแถลงงบประมาณและประมาณราคาค่าก่อสร้างที่แจกให้ทุก 
             ท่านแล้ว 
นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงเพ่ิมเติมในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 
(ประธานสภาฯ )         
นายยุคชัย  ไชยค ามี  ขอเพ่ิมเติมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 แก้ไขใบแทรก 
(เลขานุการสภาฯ)     ซึ่งเป็นการรวมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองค าม่วงและหนองบะยาวเข้าด้วยกันจึง 
                 ท าให้ร่างเทศบัญญัตตั้งแต่หน้า 54/69 – หน้า 69/69  ผิดเพระการเรียงล าดับโครงการใหม่จึงท า 
                 ให้หมายเลขหน้าเปลี่ยน และแก้ไขประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนอง 
             ค าม่วงและหนองบะยาว โดยเปลี่ยนข้อความข้างล่างจากหนองค าม่วงเป็นหนองบะยาว และแก้ไข 
             หน้า 51/69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 11 สายไทรทอง  
                – กุดพระเจ้า งบประมาณ 200,000 บาท กว้าง 5 เมตร ยาว 63 เมตร ขอเชิญประธานสภาได้ให้ 
                 สมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายข้อซักถาม                   
นายลพิน  การรักษ์   ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปรายข้อซักถามข้อสงสัยในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ประธานสภาฯ )      พ.ศ. ๒๕๖4 
นายรักสินธ์  เขาเขจร การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมที่ส าคัญส าหรับบทบาทของสมาชิกสภาหรือเทศบาลก็ว่าได้   
   (สท.เขต ๑)        เพราะเป็นการประชุมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งงบประมาณไปใช้ใน 
               แผนงานต่างๆ ของเทศบาลเพ่ือให้คณะบริหารได้ใช้งบประมาณและได้จัดท าทุกปี  ผู้เสนอร่างเป็นคณะ 
           บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัตินี้เป็นร่างเทศบัญญัติที่กระผมไม่เห็นด้วย  
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           หลายประการจากการพิจารณาหลายรอบ เป็นเทศบัญญัติที่ซ่อนไว้ในหลายๆ แผนงานซึ่งไม่น่าจัดสรร 
                        งบประมาณไว้ บางงบประมาณไม่เคยตั้งก็ไม่ควรตั้ง บางงบประมาณก็เป็นการซ้ าซ้อนไว้หลายแผนงาน  
          การจัดท าเทศบัญญัติการเป็นใช้ภาษีของประชาชนที่ได้เสียภาษีจะได้ประโยชน์น้อยหรือมากขึ้นอยู่กับ 
              การจัดสรรงบประมาณในเทศบัญญัติ ถ้าแบ่งงบประมาณในภาพรวมออกเป็น งบประมาณบุคลากรกับ 
              งบประมาณที่ตกไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมันแตกต่างกันมาก ปีงบประมาณ  
              2564 ประมาณการไว้ที่ 49,360,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 48,200,000 บาท  
              กระผมให้ความส าคัญกับงบพัฒนา เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ่อมแซมถนนภายในต าบลนามะเขือ ใน 
              แผนงานเคหะและชุมชนมีแค่ 3,000,000 บาทกว่าๆ เป็นงบประมาณท่ีประชาชนได้รับน้อยมากถ้า 
              เปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดสรรด้านอื่นๆ ซึ่งต าบลนามะเขือมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่มีถนนจ านวนหลาย 
              สาย แต่ในขณะนี้ถนนยังไม่ดีพอ แต่การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาน้อยมาก เมื่อ 10 ปีที่แล้ว 
              ขณะยังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลก็เท่านี้ มาถึงปัจจุบันงบประมาณพัฒนาก็ยังเท่าเดิม คิดว่า 
              งบประมาณมากขึ้นจะได้รับงบประมาณในการพัฒนามากข้ึน แต่ก็ยังเท่าเดิม กระผมเห็นว่าบางอย่างที่ 
              ซ้ าซ้อนไม่ควรตั้งงบประมาณไว้ ในแผนงานต่างๆ มีค่าใช้จ่ายเพ่ือจ้างเหมาบริการทุกแผนงาน ทั้งท่ีมี 
              งบบุคลากรอยู่แล้ว เช่น จ่ายเพื่อจ้างเหมาออกแบบแปลนสิ่งก่อสร้างซึ่งบุคลากรที่อยู่กองช่างจบ 
              ปริญญาตรีสามารถมีใบประกอบวิชาชีพสามารถเขียนแบบแปลนได้ หรือจ้างเหมาประชาสัมพันธ์  
              ประชาสัมพันธ์ของส่วนกลางก็มีแล้วทุกแผนงานก็มีการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ซ้ ากันเกือบทุกแผนงาน  
              ปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์สามารถท าได้หลายช่องทาง อีกงบประมาณสนับสนุน 
              กีฬา เช่น งบอุดหนุนโรงเรียน 5 โรงเรียน 50,000 บาท แล้วโครงการกีฬาเยาวชน 132,000 บาท  
              โครงการส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอื่นๆ 150,000 บาท โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ต าบล 
              นามะเขือ 20,000 บาท และอุดหนุนส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้านในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง 
              กีฬาต่างๆ ทั้งที่ร่วมกับเทศบาลก็ได้ รวมๆ แล้วการแข่งขันกีฬาทั้งหมดสามารถท าถนนคอนกรีตได้ 
             หลายสาย บ้านโนนศรทอง บ้านค าดอกซ้อนก็ต้องการถนนคอนกรีต แต่บางสายมีถนนคอนกรีตมาอยู่ 
             แลว้แต่ยังมาก่อสร้างถนนคอนกรีตทับคอนกรีตอีก ไม่มีความเสมอภาค ไม่มีความเท่าเทียมกันที่ใช้ภาษี 
             ของประชาชน กระผมไม่เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัตินี้ให้ผ่านการพิจารณาของสภาเทศบาล 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ )     
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  กระผมเห็นด้วยกับ นายรักสินธ์  เขาเขจร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต 1  
   (สท.เขต ๑)      เทศบัญญัติฉบับนี้ท าขึ้นมาแบบไม่เป็นกลางหลายอย่าง เช่น ส านักปลัด ต าแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา  
             กองคลังก็มีต าแหน่งคนงานท่ัวไปอีก 2 อัตรา แผนงานสาธารณสุขก็มีต าแหน่งคนงานทั่วไปอีก 2 อัตรา  
             และทุกๆ มีผู้ช่วยธุรการทุกกอง พนักงานเทศบาลมีมากไปส่งหนังสือใกล้ๆ กันน่าจะได้ คนงานทั่วไป 6  
         คน ไปเบียดใช้เงินภาษีของประชาชนแทนที่งบพัฒนาสร้างคอนกรีตหรือถนนลูกรังจะเพ่ิมข้ึน  หาก 
             เป็นไปได้คนงานทั่วไปเหลือ 3 คน แถมยังมีพนักงานจ้างเหมาที่มีทุกกอง ขอติการส่งหนังสื่อร่างเทศ 
             บัญญัติให้ส่งก่อน 1 อาทิตย์ เพราะขณะนี้มีภารกิจต้องท าไร่ท านา คราวหน้าส่งก่อนการประชุมซัก 1  
             อาทิตย์ก่อน  ในด้านกีฬามีทุกหมวดหน้า 7/69  ผมไม่เข้าใจโครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ 
             แบบบูรณาการ แต่ท าไม่ต้องเขียนว่าค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
             การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ต่อไป ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและ 
             ศาสนพิธี ตั้งไว้ 15,000 บาท แต่มีแถมท้ายการจัดการแข่งขันกีฬาฯ อีก หน้า 26/69 ค่าใช้จ่ายใน 
             โครงการฝึกอบรมจิตอาสาต าบลนามะเขือ ตั้งไว้ 50,000 บาท ก็แถมท้ายด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฯ  
             อีกนี้เป็นการซ่อมเร้นงบประมาณ หน้า 63/69 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบล 
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            นามะเขือ 132,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ 150,000 บาท  
            และโครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ ต าบลนามะเขือ 20,000 บาท ค่าวัสดุกีฬา 60,000 บาท ให้หมู่บ้านละ  
            5,000 บาท และมีเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 72,000 บาท กระผมคิดว่าเป็นเงินที่คณะบริหารจะ 
            ช่วยซื้อเสื้อกีฬาให้กับแต่ละหมู่บ้าน ขอค าชี้แจงว่าหมายความว่าอย่างไร ถูกตามที่กระผมคิดไว้หรือไม่  
            กระผมไม่เข้าใจ ท่านประธานคิดว่างบกีฬามากเกินไปแทนที่จะช่วยในการพัฒนาสร้างถนนที่ประชาชน 
            เดือดร้อน งบประมาณในปีนี้ไม่เป็นธรรม เช่น หมู่ที่ 3 ไม่มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตมีแต่การซ่อมแซม 
            ถนน หมู่ที่ 10 กระผมไม่เคยเห็นคอนกรีตในหมู่ 10 ในการอยู่ในวาระ 5-6 ปี ได้ปีละ 20 เมตรก็ดีใจ  
            5 ปี ก็ได้ 100 เมตร กระผมคิดว่าเทศบัญญัตินี้ไม่เป็นธรรม 
นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ )     
นายจรูณ  ณ สาโรจ์ กระผมคิดด้วยกับผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ทั้งสองท่าน คือ นายรักสินธ์  เขาเขจร และ นายชัยณรงค์ 
สท.เขต 1         อุทุมทอง และมีถนนคอนกรีตหมู่ 8 หากมาจากทางสมเด็จอยู่ข้างขวามือ ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร  
            ไม่ที่เคยเสนอเข้ามาในปี พ.ศ. 2560 ไม่เห็นในเทศบัญญัตินี้และทุกปี ประชาชนถามทุกปี ขอฝาก 
            ประธานสภาเทศบาลไปถึงคณะผู้บริหารด้วย ขอฝากซ่อมแซมถนนลูกรังจากแยกลาดยางไปโป่งเชือก –  
            กุดพระเจ้า บริเวณ นานายค าเพียน ซึ่งการสัญจรไปมาล าบากมาก 
นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ )     
นายรักสินธ์  เขาเขจร ขออภิปรายเทศบัญญัติเพ่ิมเติม กระผมได้คิดเปอร์เซ็นต์การจัดสรรงบประมาณ เปรียบเทียบความ 
   (สท.เขต ๑)    แตกต่าง แบ่งเป็น งบกลาง เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือน เป็นงบที่ตัดทอนไม่ได้  21.85 เปอร์เซ็นต์  
       งบบุคลากร 40.49 เปอร์เซ็นต์ เกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณ  งบด าเนินงาน 19.42 เปอร์เซ็นต์ 
           งบลงทุน 7.2 เปอร์เซ็นต์ เงินอุดหนุน 5.02 เปอร์เซ็นต์ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาค่า 
           เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันมา เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์งบพัฒนา ปี 2562 คิดเป็น 6.25 เปอร์เซ็นต์  
           ปี 2563 งบอุดหนุน 8.62 เปอร์เซ็นต์  ปี 2564 คิดเป็น 7.2 เปอร์เซ็นต์ ประมาณการงบประมาณ 
           สูงขึ้นแตจ่ัดสรรให้ประชาชนน้อยลง แต่ในส่วนอื่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกลับจัดสรรเพิ่มขึ้น   
นายลพิน  การรักษ์ หากไม่มี ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถาม  
(ประธานสภาฯ )    
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์ ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้แสดงความคิดเห็นซักถาม เนื่องจากค่าใช้จ่ายประจ ามากกว่างบลงทุน
(นายกเทศมนตรี)    ต้องยอมรับว่าเป็นแบบนี้มาหลายสมัย ในเรื่องของการตั้งงบประมาณต้องตั้งเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ใน 
               โครงการบางอย่างอาจซ้ าซ้อน ขอชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้ 
          1. การจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงต้องให้คนอื่นโฆษณา แต่ทุกโครงการจะมีป้ายโครงการ  
                      ประชาสัมพันธ์ ภาษาท่ีใช้ในการเบิกจ่ายจะใช้ค าว่าจ้างเหมา ป้ายประชาสัมพันธ์แต่ละกองต้องมี 
                      การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ 
              2. โครงการอบรมจิตอาสา ต้องตั้งงบประมาณรองรับสนับสนุนตามที่ได้รับค าสั่งจากอ าเภอ จังหวัด  
                                และตามนโยบายของรัฐบาล  
              3. ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็นโครงการที่มีมาทุกปีที่จะต้องจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกวอลเลย์บอล  
                      ลูกฟุตบอล เน็ต ให้แต่ละหมู่บ้านๆ ละ 5,000 บาท แจกจ่ายให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพ่ือให้ 
                       ประชาชนในพื้นที่ได้ไปฝึกซ้อมกีฬา 
          4. ค่าอุดหนุนองค์กรประชาชน เป็นเงินสนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้านส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
                      เยาวชน เดมิทีจะสนับสนุนให้หมู่บ้านละ 4,000 บาท แต่จากมติท่ีประชุมปีที่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน  
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             สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติให้สนับสนุนหมู่บ้านละ 6,000 บาท ส าหรับกีฬาแล้วเป็นการ 
                     ส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา ในปีนี้สมาชิกสภาเทศบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบงบสนับสนุนหมู่บ้านๆ  
                     ละ 6,000 บาท เพื่อให้สมาชิกได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่ง  
                     สว่นก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะเชิญมาเพ่ือร่วมเป็นเกียรติ 
              5. การตั้งงบประมาณโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ต าบลนามะเขือนั้น เป็นการตั้งงบประมาณ 
                                เพ่ือให้กลุ่มเยาวชนที่ประสงค์เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้น เทศบาลก็สามารถใช้จ่าย 
                                งบประมาณในส่วนนี้ได้  
          6. การตั้งงบประมาณตามนโยบายของรัฐและมีหนังสือสั่งการให้ตั้งงบประมาณ เช่น การซื้อสาร 
                      ตรวจสิ่งเสพติดเพ่ือตรวจสิ่งเสพติด การตั้งโครงการเกี่ยวกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  การ 
                      ส ารวจสัตว์  การอนุรักษ์พันธุ์พืช    
          ในการใช้จ่ายงบประมาณทุกรายการต้องเข้าสู่ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
              ระบบอีลาแอส เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณทุกบาทต้องบันทึกลงในระบบให้ถูกต้องตามข้ันตอน  
              การตั้งงบประมาณต่างๆ ตามหนังสือสั่งการมีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาล  
              มีหลายอย่างที่จ าเป็นต้องตั้งไว้เพ่ือให้ครบทุกด้าน ทุกแผนงานเพ่ือมีผลในการประเมินการบริหาร 
              จัดการ บางครั้งดิฉันคิดว่าอาจไม่มีความจ าเป็นแต่ต้องตั้งไว้เพราะเป็นหนังสือสั่งการของรัฐ ส่วนการตั้ง 
              งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า ดิฉันพยายามที่จะตัดทอนลงเพ่ือจัดสรรงบประมาณไปเป็นงบประมาณ  
              ต้องยอมรับว่าดิฉันมาจากการคะแนนเสียของประชาชนเหมือนกับทุกท่าน อยากได้งบประมาณในการ 
             พัฒนามากท่ีสุดเพื่อตอบแทนประชาชนที่เลือกเข้ามา แต่บางรายการ บางโครงการก็ต้องคงไว้ ในส่วน 
             ของการจ้างเหมาบริการไม่ได้จ้างเหมาไปทั่ว แต่มีบางส่วนมีอยู่เดิมอยู่แล้วจะผลักดันคนงานจ้างเหมา 
             บริการออกก็อาจจะท าไม่ได้ แต่มีพนักงานจ้างเหมาท่ีมาเพ่ิมเติมคือ พนักงานจ้างเหมาดูแลกิจการ 
             น้ าประปา จ านวน 2 คน ซึ่งมีท้ังหมด 7 แห่ง แต่ก่อนเทศบาลได้จ้างผู้ดูแลประปาในแต่ละหมู่บ้าน ราย 
             ละ 1,500 บาทต่อเดือน แต่ได้มีระเบียบกฎหมายการจ้างเหมาบริการไม่ให้จ้างแบบนั้นแล้ว จึงได้ 
             ปรับเปลี่ยนมาจ้างเหมาบริการ แต่ก่อนผู้ดูแลระบบประปาบางหมู่บ้านมีหน้าที่แค่ปิดเปิดระบบประปา  
             แต่ถ้ามีปัญหาท่อน้ าแตกก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ต้องเป็นหน้าที่ของช่างเทศบาลออกไปซ่อมแซม และ 
             การจ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 3 คน ก่อนให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้าเวรเป็น 
             รายวันแต่ปรากฎว่าการจ้างรายวันไม่มีประสิทธิภาพ บางวันอยู่เวร บางวันไม่อยู่เวร บางครั้งมาเซ็นชื่อ 
             แลว้ก็หายไป ท าให้เกิดปัญหาในช่วงเปลี่ยนเวร การจ้างเหมาแพทย์ฉุกเฉิน 3 คน แบ่งหน้าที่เป็น 1  
             คนขับรถ อีก 2 คนเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือประสบเหตุ ซึ่งผลปรากฏว่าในช่วงระหว่างเปลี่ยนเวรไม่มี 
             ปัญหาหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทัน การจ้างเหมาในต าแหน่งอ่ืนๆ ก็ไม่ได้ 
             จ้างเพิ่มเตมิ ในการตั้งงบประมาณในแต่ละกองได้พิจาณาแล้วว่ามีความจ าเป็นมากน้อยหรือไม่ถ้าไม่มีก็ 
             จะตัดทอนงบประมาณลง เช่น การตั้งงบประมาณกีฬาเยาวชนและประชาชน ปกติตั้งไว้ 150,000  
             บาท ได้ตัดทอนจากท่ีหัวหน้ากองได้เสนอมาเหลือ 130,000 บาท ในการจัดงานแข่งขันกีฬาทุกครั้ง 
             ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอได้เสริมงบส่วนตัวไปด้วยทุกครั้ง ในเรื่องของงบประมาณอุดหนุนกิจกรรมโรงเรียน  
             ทั้ง 5 โรงเรียนเป็นการอุดหนุนงบประมาณเท่าๆ กัน เทศบาลก็ได้พ่ึงพาโรงเรียน โรงเรียนก็พ่ึงพา 
             เทศบาลเพ่ือจะให้ลูกหลานของเราได้รับประโยชน์ในการอุดหนุนกิจกรรม ในรายละเอียดอ่ืนๆ ขอเชิญ 
             ประธานได้ให้ปลัดเทศบาลชี้แจงต่อไป 
นายลพิน  การรักษ์ ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีที่ได้ตอบข้อซักถาม ขอเชิญปลัดเทศบาลตอบข้อซักถาม  
(ประธานสภาฯ )    
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นายยุคชัย  ไชยค ามี ขอแจ้งว่าด้วยสถานะของกระผมมี 2 บทบาท บทบาทที่ 1 คือ เป็นปลัดเทศบาลมีส่วนเกี่ยวข้องใน 
(เลขานุการสภาฯ)   การจัดท างบประมาณ อีกบทบาทหนึ่งเป็นเลขานุการสภาซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาในการ 
               ชี้แจงข้อกฎหมายต่าง บางครั้งท่านอาจจะไม่ทราบว่าท าไม่ต้องให้กระผมมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเทศ 
                         บัญญัติ ด้วยบทบาทที่เป็นปลัดเทศบาลและเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งเทศบัญญัติกระผมจะฝ่าย 
                         น าเสนอค่าใช้จ่ายประจ าและเสนอฝ่ายบริหารเพื่อจัดท างบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จึงได้กล่าวเพ่ือให้ 
               ที่ประชุมได้รับทราบ ต้องขอชื่นชมท่านผู้อภิปรายทุกท่านที่ให้เกียรติแนะนะและท้วงติงตั้งแต่แรกเริ่ม 
               ที่ส่งหนังสือ ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านอาจจะท าให้ล่าช้าไปบ้างแต่โดยหลักการแล้วต้องส่งก่อน 3 วัน  
               ต้องขออภัยในฐานะผู้รับผิดชอบ ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่ใช่หน้าที่ของ 
               นายกเทศมนตรีหรือหน้าที่ของใครอ่ืน กระผมขอชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้   
           1. ต าแหน่งคนงานทั่วไป ผิดพลาดตรงที่ส านักปลัดที่เขียนไว้ 2 ต าแหน่ง ความเป็นจริงแล้วได้ 
                       โยกย้ายไปอยู่งานกองคลังแล้ว ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าลืมลบออกท่ีโยกย้ายเพราะได้ขออนุมัติ  
                       กทจ.กาฬสินธุ์ แล้วเพราะได้เปลี่ยนสายงาน เป็นต าแหน่งของ นายปรีชา  ทะบรรหาญ และ  
                       นายนิกร  หมั่นผสม ทั้งสองคนเป็นคนงานทั่วไปคือท างานตามภารกิจที่รับมอบหมายคือ เก็บค่า 
                       น้ าประปาเพ่ือให้การท างานถูกต้องตามหน้าที่จึงได้โยกย้ายไปอยู่ใต้บังคับบัญชาในกองคลัง 
              2. เรื่องกีฬานั้น ในเบื้องต้นตั้งรวมกันแต่ปรากฏว่ามีข้อทักท้วงของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินใน 
                      เรื่องของการอุดหนุนหมู่บ้านให้แยกออกจากการตั้งงบประมาณการแข่งขันกีฬาให้แยกเป็นการ 
                               สนบัสนุนให้หมู่บ้านเพ่ือเป็นการบรรเทาการใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน แต่ก่อนตั้ง 
                               รวมกัน ส่วนอีก 150,000 บาท เป็นการตั้งงบประมาณไว้เพ่ือร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
                               เกมส์ นอกจากนั้นอาจมีกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันเพ่ือไปร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น เช่น  
                               ภูมิปาโลคัพ ไดโนเสาร์คัพ เทศบาลไม่อยากปิดกั้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้เสียโอกาสที่ 
                               จะไปหาสมาชิกสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน เทศบาลจึงได้ตั้ง 
                                งบประมาณในส่วนนี้ขึ้น ส่วนงบประมาณอีก 20,000 บาท เทศบาลอาจจัดการแข่งขันขึ้นเอง  
              เช่น นามะเขือคัพ เพ่ือให้เยาวชนได้เข้าร่วมแข่งขันซึ่งงบประมาณ 20,000 บาท อาจไม่ 
                      เพียงพอ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬา 
              3. การอภิปรายของ นายชัยณรงค์  อุทุมทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต 1 ท่านได้ 
                      กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ศาสนพิธี แต่ท าไมต้องบอกว่าเพื่อเป็นไปตามระเบียบ 
                      กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ 
                      แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ท่านใดอ่านก็จะสงสัยซึ่งมีหลายรายการ 
                      ขอชี้แจงว่าการจัดงานต่างๆ จะไม่มีระเบียบในการด าเนินงานเป็นการเฉพาะ กระทรวงมหาดไทย 
                      ได้แจ้งว่าการจัดงานอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีระเบียบเฉพาะให้อ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                      ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาฯ เป็นระเบียบในการใช้งบประมาณ เช่น เป็นค่า 
                      รางวัลไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์  ค่ากรรมการเท่าไหร่ 
             4. การจ้างเหมาบริการ มี 2 ประเด็น 1. การจ้างเหมาบุคคล 2. จ้างเหมาท าของ เช่น ท าป้าย 
                     โฆษณาท าเสร็จจ่ายเงินแล้วไม่ได้จ้างต่อ แต่การจ้างเหมาบุคคลจะจ้างเป็นรายเดือนหรือรายปี  
                     ตามแต่ละกองต่างๆ ดังนี้ 
                      4.1 กองสาธารณสุข จ้างเหมาบุคคล 4 คน ในการบริการจัดเก็บขยะ ประกอบด้วย          
                                นายสุระศักด์  สุระเสน, นายพูนศักดิ์ สิมโนนม่วง นายชัยวัตร  พิมพิชัยจิตร และ 
                                นายอนุชา  ภานุรักษ์ 
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                          4.2 กองคลัง เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ไม่ทั่วถึงมีการจ้างเหมาช่วยในการจัดเก็บรายได้ คือ  
                               นางสาวจิรัฐิติกาล  สารผล จ านวน 1 คน และมี นายปรีชา ทะบรรหาญ เป็น คนงานทั่ว 
                               ไปและมีต าแหน่งว่าง 1 ต าแหน่ง เนื่องจาก นายนิกร หมั่นผะสม ถูกให้ออกจากราชการ 
                               เนื่องจากมีความผิดทางวินัยร้ายแรงตามนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของจังหวัด 
                               กาฬสินธุ ์
                         4.3 ส านกัปลัด มี 5 คน คือ 1. นางสาวจารุวรรณ  วิชาโคตร เป็นแม่บ้านซึ่งอยู่มานานจาก 
                               สมัย นายศรีนครชัย  ภูกันดาน เป็นนายก 2. นางสาวพรพิมล  แทนกุดเรือ เป็นผู้ช่วย 
                               บุคลากร 3. นายอานันท์  ภูจิตทอง เป็นผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน 4.นางสาวธนิษฐา   
                               ค าพะมัย เป็นผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน 5. นายธนพล  สารผล เปน็ผู้จัดเก็บน้ าประปา  
                               หมู่ 5 ผู้เก็บน้ าประปา หมู่ 3 หมู่ 11 คือ นายปรีชา  ทะบรรหาญ หมู่ 2 คือ นาย 
                               อลงกรณ์  สารผล หมู่ 7 และ หมู่ 12 คือ นายอาทิตย์  ชนแดง  นายอลงกรณ์และ 
                               นายอาทิตย์ เป็นคนงานทั่วไปช่วยงานในกองสาธารณสุขแต่ได้ท าหน้าที่เพื่อไปจัดเก็บค่า 
                               น้ าประปาด้วย 
                         4.4 กองช่าง นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไปแล้ว แต่ก่อนได้จ้างบุคคลในแต่ละหมู่บ้านที่มีกิจการ 
                              น้ าประปาของเทศบาลจึงได้เลิกจ้างและได้จ้างเหมาบุคคล จ านวน 2 คน คือ นายสุรศักดิ์   
                              เพ็ชรเ์สนา และ นายสุเมธ  โนนทิง ใช้งบประมาณเดิมที่จ้างบุคคลในแต่ละบ้านสามารถใช้ 
                              งานได้ตลอดทั้งวันในการดูแลระบบประปาและซ่อมแซมประปา เมื่อมีปัญหาจะให้ทั้งสอง 
                             คนไปซ่อมแซมและมีนายช่างอีก 2 คนไปร่วมซ่อมแซม คือ นายไพรัตน์  ลิ้วขอนแก่น และ 
                             นายปิยวัฒน์  ตาสาโรจน ์
               เนื่องจากบางคนเป็นการจ้างบุคคลท างานมานานตั้งแต่นายกเทศมนตรีคนเดิม เทศบาลก็ไม่ 
                 ทราบว่าจะไปลดลงส่วนไหนบ้าง การจ้างเหมาบุคคลก็เป็นการจ้างงานให้ลูกหลานในต าบลได้มีงาน 
                 ท าเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่ง การจ้างเหมาบริการมีทุกกองเนื่องจากบทบาท 
                 หน้าที่ของแต่ละกองไม่เหมือนกัน เช่น กองช่างก็จะดูแลระบบสาธารณูปโภค ส านักปลัดมีหน้าที่ดูแล 
                 เรื่องพัฒนาชุมชน กองคลังมีหน้าที่เรื่องของการจัดเก็บ กองสาธารณสุขดูแลเรื่องขยะมูลฝอย ส่วน 
                 การจ้างเหมานอกเหนือจากนี้จะเป็นการจ้างเหมาจัดท าของ เช่นท าป้ายโครงการ จัดท าป้ายโฆษณา 
                    ด้วยความห่วงใยที่สมาชิกได้ห่วงใยงบประมาณท่ีมีถึง 49,360,000 บาท แต่มีงบประมาณ 
                 พัฒนาแค่ 7 เปอร์เซ็นต์ ก็เห็นว่าท่านคิดได้ดี แต่ได้มองในมุมมองด้านเดียว แต่ถ้าคิดอีกประเด็นหนึ่ง 
                 คือ ในการพัฒนาบ้านเมืองมิติในการพัฒนาเทศบาลมิได้มีเฉพาะการพัฒนาถนนเท่านั้น หากแต่ได้มี 
                 การพัฒนาหลายอย่างถ้าเจาะลึกลงไปจะเห็นว่ามีงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนมากมาย ใน 
                 งบประมาณมีเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ เงินค่าอาหารเสริมนม ค่าอาหารกลางวันก็หลายล้านบาท  
                 ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษาเป็นงบผูกพันก็มี ให้พิจารณาท่ีงบกลาง จ านวน 13,747,874 บาท  
                 จะเป็นงบประมาณท่ีเจียด ไปใช้ ต้องตั้งทุกปี เป็นเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  หนี้ผูกพัน เช่น  
                เงินกู้ ดอกเบี้ย ขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลว่าในปีงบประมาณปีต่อไปงบประมาณยิ่งจะลดลงเนื่องจาก 
                สภาวการณ์ความไม่ปกติหลายอย่าง ภาษีจัดสรรที่ได้มานั้นลดลงเกือบครึ่งในแต่ละครั้งที่รัฐบาลโอน 
                จัดสรรมา เทศบาลต้องระมัดระวังการจ่ายงบประมาณ ขอเชิญประธานสภาเทศบาลได้ด าเนินการ 
                ต่อไป 

พักกำรประชุมจ ำนวน 10 นำที 
 
 
 



-10- 
 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ )     
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     หากไม่ม ีขอมติจากที่ประชุมเพ่ือรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
(ประธานสภาฯ )        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
ที่ประชุม        มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ด้วย 
         คะแนนเสียงข้างมาก จ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วย 3 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายยุคชัย  ไชยค ามี   ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกที่ได้ชี้แนะมุมมองต่างๆ ในการบริหารงานของเทศบาล กระผมเอง 
(ปลัดเทศบาล           และคณะบริหารจะได้ปรับแก้ไขการด าเนินงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขั้นตอนต่อไป เข้าสู่  
เลขานุการสภาฯ)      วาระการแปรญัตติ ซึ่งหากสมาชิกสภาเทศบาลได้เห็นว่ามีข้อบกพร่องก็จะใช้การแปรญัตติเป็นการ 
                 แก้ไขร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญประธานให้สมาชิกได้เลือกจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติในจ านวนไม่ 
                 ต่ ากว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 
นายลพิน  การรักษ์    ขอให้สมาชิกได้เสนอว่าจะก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน  
(ประธานสภาฯ )         
นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน 
   (สท.เขต 1) 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     ขอมติจากที่ประชุมในการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         มีมติก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน จ านวน 7 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง 
นายลพิน  การรักษ์     ผลการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเลือก จ านวน ๓ คน 
(ประธานสภาฯ )        ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน พร้อมผู้รับรอง   
         อีก ๒ คน ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
นายพรอ านวย  ไกยะแสง ขอเสนอ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
   ( สท.เขต ๒)               1. นางสาวนิตยา  ตาวะสี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
      2. นางจันที  ทองสวัสดิ์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ คือ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
(ประธานสภาฯ )        ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา ขอเสนอ นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
   ( สท.เขต 1)               ๑. นายพรอ านวย  ไกยะแสง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
      ๒. นายเฮียง  นาทันลิ    รองประธานสภาเทศบาล 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
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นายลพิน  การรักษ์     คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  คือ นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
(ประธานสภาฯ )        ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
นางจันที  ทองสวัสดิ์   ขอเสนอ นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
   ( สท.เขต ๒)               ๑. นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
      ๒. นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  คือ นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
(ประธานสภาฯ )        ผลการคัดเลือกจากท่ีประชุมปรากฏว่า คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
              ๑. นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
      ๒. นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
      ๓. นายพรอ านวย  ไกยะแสง    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
          ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงขั้นตอนต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยค ามี   ขณะนี้ยังอยู่ในวาระแปรญัตติ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองเพ่ือเลือก 
(ปลัดเทศบาล           และประธาน และขอให้สมาชิกส่งค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ   หากมีค าแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ)      แต่คณะกรรมการแปรญัตติคงไว้ร่างเดิม สมาชิกท่ีเสนอค าแปรญัตติสามารถสงวนค าแปรญัตติ 
         เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมได้  ในการแปรญัตตินั้น ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง หลังจากมีมติ รับร่าง 
         หลักการ กระผมจะได้ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อร่วมประชุมคัดเลือกประธาน 
         คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา  
         09.00 น. กระผมจะได้ส่งหนังสือให้กับคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญประธานเสนอท่ี 
                  ประชุมเพ่ือก าหนดวันที่จะเป็นวันรับค า แปรญัตติจ านวน 3 วันและวันประชุมสภา สมัยสามัญท่ี ๒  
                  ครั้งที่ ๒  ต่อไป 
นายลพิน  การรักษ์    ขอมติจากที่ประชุมให้พิจารณา ในระหว่างวันที่ 18  – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖3 เป็นวันรับค าแปร  
(ประธานสภาฯ )       ญัตติ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.และ วันประชุมสมัย 

                 สามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒8 สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
      นามะเขือ เป็น        

ที่ประชุม        มีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดวันรับค าแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 18  – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖3 ณ ห้อง  
                           ประชมุเทศบาลต าบลนามะเขือ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และ ประชุม สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่  
         ๒ ในวันที่ ๒8 สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา 09.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ   
นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงการเสนอค าแปรญัตติต่อที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ )        
นายยุคชัย  ไชยค ามี   รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอค าแปรญัตติ ขอให้สมาชิกได้พิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาลและ      พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรค ๓  ข้อ ๔๙ วรรค ๑ ในการเสนอค าแปรญัตติต้องรอให้ครบ ๒๔ ชั่วโมง  
เลขานุการสภาฯ)      ให้เสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ เว้นแต่ได้รับค ารับรองจาก 
         ผู้บริหาร ข้อ ๖๑ ห้ามแปรญัตติ ดอกเบี้ย หรือเงินกู้ และรายจ่ายที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย เช่น  
         เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร ต่อไป ส่วนแบบฟอร์มการแปร 
                           ญัตติให้รับกับผู้ช่วยเลขานุการหลังจากประชุมแล้วเสร็จ ขอเชิญประธานสภาด าเนินการตาม 
                 ระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวำระท่ี 4       เรื่องอ่ืนๆ 
นายลพิน  การรักษ์   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
(ประธานสภาฯ )   
ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ  ขอขอบคุณประธานสภาเทศบาลที่ได้ให้โอกาสเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามที่ได้ 
(ประชาชนหมู่ 3)     รับฟังค าชี้แจงการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 แล้ว เห็นว่า ถนน 

                คอนกรีตเสริมเหล็กท าไม่ไม่ได้รับทุกหมู่บ้าน เช่น หมู่ 3 บ้านโป่งเชือกก็ไม่ได้รับการจัดสรร 
     งบประมาณ ซึ่งถนนในหมู่ที่ 3 มีถนนสายแยกลาดยาง – วัดป่าโป่งเชือก ซึ่งเป็นถนนลูกรัง 100  
     เมตร เป็นถนนที่พุทธศาสนิกชนมาท าบุญที่วัดป่าโป่งเชือก คิดว่าอยากจะไปด านาและปลูกกล้วย  
     เพราะไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็นถนนดินผสมดินเหนียว ชาวบ้านหมู่ 3 และ หมู่ 11 ขอความ 
     กรุณาผู้มีอ านาจได้โปรดเห็นใจและเข้าใจซึ่งเป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่ได้เสียภาษี หมู่ 10 ก็ไม่มีการ 
     จัดสรรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ไม่มีความเป็นธรรมเหมือนงูเหลือมไป 
     กินไก่ชน หัวโต พุงกาง หางลีบ และขอให้แก้ไขระบบน้ าประปา หมู่ 3 ซึ่งไหลไม่สะดวกบางครั้งไหล 
     เหมือนน้ าตาเทียน มีแต่มาจดมาตรวัดน้ าและมาเก็บเงินแต่การบริการไม่เท่ากับการจ่ายค่าน้ าประปา   
      ขอให้แก้ไขปรับปรุงให้ด้วยครับ 

นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา กระผมได้รับฟังการแถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ก็เข้าใจบ้างไม่ 
(ประชาชน หมู่ 3)    เข้าใจบ้างเพราะไม่มีเอกสาร ในการจ้างเหมาบริการอยู่กองไหน ในการท างานต้องจ้างเหมา และใน 

              เรื่องการของบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬาไม่เข้าใจว่าต้องท าอย่างไรถึงจะของบประมาณได้  
              เยาวชนไม่ทราบเลยในงบประมาณนี้ เรื่องอภิปรายงบประมาณอยากให้สมาชิกสภาท่านอ่ืนๆ ได้แสดง 
              ความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างไร    

นายลพิน  การรักษ์ การแสดงความคิดเห็น เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละท่าน ในการขอมติไม่จ าเป็น 
(ประธานสภาฯ )    ต้องให้แสดงความคิดเห็น ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายเพ่ิมเติม 
นายรักสินธ์ เขาเขจร  ประชาชนอยากให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยเพราะอะไรและอีกเรื่องหนึ่งขอแจ้งความ 
(สท.เขต 1)          เดือดร้อนในการใช้น้ าประปา น้ ากิน น้ าใช้ น้ าเพื่อการเกษตร ในบ้านโป่งเชือกเป็นปัญหามาหลายปี ใช้ 

              ด้วยกัน 3 หมู่บ้าน ซึ่งสร้างมาสมัยที่มีการฝึก อพป. ท่อน้ าประปาอยู่ลึกท าให้น้ าอุดตัน ต่อมาบ้าน 
    โนนศรทอง และบ้านโป่งเชือกได้ก่อสร้างน้ าประปาซึ่งบริหารโดยคณะกรรมการหมู่บ้านแต่มีปัญหา 
   มากมายจึงได้โอนมาให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลกิจการน้ าประปา และได้เกิดการตัดต่อท่อประปาบางคุ้ม 
   น้ าไหลเบา บางคุ้มก็ไหลแรง เกิดปัญหาข้อร้องเรียนขึ้น ขอให้เทศบาลได้ให้ความส าคัญในการแก้ไข 
   ปัญหาโดยการจัดระบบท่อประปาใหม่ น้ าประปาที่คุ้มชัยสุนทรท่อประปาจะอยู่สูงไปสอบถามกับ  
   นายอ าพันธ์  ธรรมโชติ ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ก็ได้ว่ามีปัญหาอย่างไร 

นายพรอ านวย  ไกยะแสง ในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีนั้น อาจไม่ทั่วถึงทุกปี บางครั้งงบประมาณก็เข้ามาไม่ 
(สท.เขต 2)         เพียงพอและต้องจัดสรรงบประมาณในส่วนที่จ าเป็น เช่น งบบุคลากร ด้วยงบประมาณที่จ ากัดผู้จัดท า 

            งบประมาณก็เฉลี่ยในการจัดสรรงบประมาณจะท าตามใจที่เราคิดไม่ได้ บางรายการต้องท าตามระเบียบ  
 ในการพิจารณารับหลักการนั้นก็คิดว่าเหมาะสมแล้ว เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป ในบางปีการจัดสรร 
 งบประมาณไม่ทั่วถึงก็อดทนรอเพ่ือจะได้รับการจัดสรรในปีต่อไป  

นางจันที  ทองสวัสดิ์ ขอแสดงความคิดเห็นว่า ดิฉันเห็นชอบรับหลักการเพราะเห็นชอบกับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ดิฉัน  
(สท.เขต ๒)       ไม่เคยด ารงต าแหน่งอะไรมาก่อน ไม่เคยเป็นผู้ช่วย ไม่เคยเป็นสมาชิกสภา ไม่เคยเป็นคณะบริหารยังเข้าใจ 
                     ในการจัดสรรงบประมาณว่ามีงบประมาณน้อยก็ต้องแบ่งจัดสรรไปส่วนอื่น เข้าใจในหลักการบริหาร 
                     เพ่ือให้ท างานต่อไปได้       
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นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ ขอแสดงความคิดเห็นว่า สาเหตุที่ไม่อภิปราย เนื่องจากทุกปีท่ีมีการจัดท าร่างเทศบัญญัติจะมีการ 
(สท.เขต ๒)         จัดท าช่วงเดือนกรกฎาคม และได้ส่งโครงการที่ประชาชนเดือดร้อนเข้ามาได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเข้าใจว่า 
              งบประมาณน้อย ก็ของบประมาณในส่วนที่คิดว่าจ าเป็นและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สุด  
              และต้องกันเงินไว้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหากมีภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วมจะไปหา 
              งบประมาณที่ไหน จะขอส่วนตัวกับนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลได้หรือไม่ 
นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )       
ที่ประชุม     ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์  หากไม่มี ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ )       
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็น ขอตอบข้อซักถามว่าในการจัดสรรงบประมาณท่ี 
(นายกเทศมนตรี)   ไม่ท าจัดท างบประมาณคนเดียว ข้อมูลในงบพัฒนาได้จากการที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ส่งข้อมูลมา 
              หลายโครงการ ต้องเรียงล าดับความเดือดร้อนจากมากไปหาน้อย ดิฉันจ าได้ว่าในการจัดท าสรรงบ 
              พัฒนาในปีที่ผ่านมา สมาชิกสภาเทศบาลบางท่านได้กล่าวว่า ไม่จ าเป็นต้องแบ่งโซน ขอให้คณะบริหาร 
              ได้พิจารณาตามความจ าเป็น คณะบริหารได้เล็งเห็นความจ าเป็นแต่ละสายจึงได้จัดสรรงบประมาณ  
              เช่น ในหมู่ 3 และหมู่ 11 ในส่วนที่จ าเป็นที่สุด คือ ถนนสายไทรทอง – กุดพระเจ้า ซึ่งจะท าให้ได้ถนน 
              ยาวขึ้นจึงได้ใช้งบประมาณร่วมกัน ส่วนใน หมู่ 8 จะเป็นเลนตมน้ าท่วมขังบริเวณถนนกลางหมู่บ้านจึง 
              ไดจ้ัดสรรงบประมาณลงในบริเวณนั้น ส่วนที่บ้านโนนอุดม หมู่ 10 นั้นมีความพร้อมอยู่แล้ว ในการ 
              จัดสรรงบประมาณจะพิจารณาความเดือดร้อนจากมากไปหาน้อยค่ะ 
นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )       
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง ขอชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในการจัดท าร่างเทศบัญญัติในเขต 2 ดังนี้ 
(สท.เขต 1)               1. หมู่ 2 จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 100,000 บาท ก่อสร้าง  
                        ถนนดิน 68,000 บาท ซ่อมแซมถนนลูกรัง 130,000 บาท รวมทั้งสิ้น 298,000 บาท 
           2. หมู่ 4 จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 100,000 บาท ซ่อมแซม 
                        ถนนลูกรัง 127,000 บาท รวมทั้งสิ้น 227,000 บาท 
           3. หมู่ 5 จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 130,000 บาท ซ่อมแซม 
                        ถนนลูกรัง 93,000 บาท รวมทั้งสิ้น 223,000 บาท 
นายรักสินธ์ เขาเขจร  ผมขอประท้วงครับ 
(สท.เขต 1)           
นายลพิน  การรักษ์    ไม่ทราบว่าท่านจะประท้วงเรื่องอะไร ขอให้สมาชิกสภาได้อภิปรายให้จบก่อน ขอเชิญอภิปรายต่อ  
(ประธานสภาฯ )       ครับ 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง 4. หมู่ 6 จัดสรรงบประมาณ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 120,000 บาท ก่อสร้าง 
(สท.เขต 1)                    ถนนคอนกรีต 37,000 บาท ซ่อมแซมถนนลูกรัง 105,000 บาท รวมทั้งสิ้น 262,000 
                บาท 
           5. หมู่ 9 จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 120,000 บาท ซ่อมแซม 
                        ถนนลูกรัง 136,000 บาท รวมทั้งสิ้น 256,000 บาท 
           6. หมู่ 12 จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 110,000 บาท  
                        ซ่อมแซมถนนลูกรัง 123,000 บาท รวมทั้งสิ้น 233,000 บาท 
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                พิจารณาจากการจัดสรรงบประมาณ หมู่ 3 ไม่มีถนนคอนกรีต หมู่ 10 ไม่มีถนนคอนกรีต ไม่ทราบ 
                ว่าพิจารณาจากอะไร ความพร้อมพร้อมอย่างไร หมู่ 10 เป็นหมู่บ้านที่ท าเศรษฐกิจให้กับต าบล 
                         นามะเขือ สมควรที่จะก่อสร้างถนนคอนกรีตให้ด้วย 
นางสาวพิมพ์รัก  เขาเขจร  อยากสอบถามว่าที่บอกว่าบ้านโนนอุดมมีความพร้อมด้านถนนนั้น ในขณะทีบ่้านโนนอุดมมีการ
(ประชาชน หมู่ 11)     ใช้รถใช้ถนนมาก ใช้ไพออริตี้ไหนบอกว่ามีความพร้อม หรือถนนช ารุดหรือไพออริตี้ไหนว่าสมควรที่ 
                   จะท าเป็นถนนคอนกรีตหรือการปรับปรุงถนนให้ดีกว่าเดิม ไม่มีการอธิบายในเอกสารหรือให้ 
                   ประชาชนได้รับรู้ ซึ่งประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับรู้ว่าได้หรือไม่ได้อย่างไร หลุมลึกก่ีเมตรถึงจะได้ 
                   คอนกรีต ตกลงไปจนขาหัก หรือตัดสินจากว่าโซนไหนมีเงินภาษีเข้ามามากเข้ามาน้อย ใน 
                   ปีงบประมาณ 2564 ตั้งงบประมาณ 49,360,000 บาท น่าจะมีงบพัฒนาเพ่ิมขึ้น ส่วนที่ว่า 
                   พนักงานท างานหนักมาก ก็คิดว่าที่หน่วยงานอื่นก็ได้ท าเหมือนกัน เป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ 
                   เกิดความยุติธรรมหลายอย่าง การจ้างเหมาบุคคลได้ชี้แจงว่าจ้างมานานแล้ว ท าไมต้องเจียด 
                   งบประมาณมาจ้างอีกทั้งท่ีมีพนักงานอยู่แล้ว บุคลากรที่มีอยู่เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีปัญญาต้องท า 
                   ได้ ไมจ่ าเป็นต้องเหมาจ้างอีก อย่างเช่น ต าแหน่งธุรการมีหลายคน เอกสารไม่มาก พนักงาน 
                   ทั่วไปก็หลายคน เหมาจ้างก็หลายคน ท าไม่ไม่เจียดงบประมาณในส่วนนี้มาเป็นงบพัฒนา 
นายลพิน  การรักษ์    ขอให้ผู้ร่วมประชุมอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพราะว่าเรื่องงบประมาณได้ผ่านมาแล้ว  
(ประธานสภาฯ )       
ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ   ผมขอประท้วงประธานสภาเทศบาลครับ  
(ประชาชนหมู่ 3)         
นายลพิน  การรักษ์    ประท้วงเรื่องอะไรครับ  
(ประธานสภาฯ )       
ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ  ประธานบอกว่าให้โอกาสประชาชนได้อภิปรายซักถามข้อสงสัยในสิ่งที่ข้องใจ ประธานจะปิดการ 
(ประชาชนหมู่ 3)     ประชุมไม่ได้ 
นายลพิน  การรักษ ์  กระผมไม่อนุญาตเพราะการอภิปรายงบประมาณได้ผ่านวาระพิจารณามาแล้ว หากสมาชิกไม่มีข้อ 
(ประธานสภาฯ )       อภิปราย ขอปิดการประชุม 
 
     
         เลิกประชุมเวลา  ๑4.๕๐  น. 
 

 
(ลงชื่อ) ยุคชัย    ไชยค ามี         (ลงชื่อ)   ลพิน  การรักษ์ 
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